

สรุปสาระสำคัญและข้อสั่งการในการประชุม ศปก.รง.
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐-๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑
ณ ห้องประชุมประสงค์ รมะนันท์ ชั้น ๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ประธาน : พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.รง.

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
รมว.รง.	<p>ให้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ นรม. จากการประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๓ ม.ค. ๖๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ รง. ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.) ให้ทุกกระทรวงขับเคลื่อนของขวัญสำหรับประชาชน และรายงานผลการดำเนินการต่อ ครม. ๒) รัฐบาลมีนโยบายโดยออกมาตรการเพื่อดูแลคนยากจนและผู้มีรายได้น้อย ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนงานให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวของ รัฐบาลด้วย ๓) การจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงานของกระทรวง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายการปฏิรูปประเทศและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ๔) การแก้ไขพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ อยู่ระหว่างการพิจารณาอัตราโทษที่เหมาะสม คาดว่าจะเสนอ ครม. ได้ในสัปดาห์ต่อไป ๕) ในปี ๒๕๖๑ ให้ทุกหน่วยงานรวบรวมและเร่งรัดการออกกฎหมายที่สำคัญ โดยแยกประเภทของกฎหมายให้ชัดเจนว่าเป็นกฎหมายทั่วไป พระราชกำหนด หรืออาศัยอำนาจของ คสช. ตาม ม.๔๔ ของรัฐธรรมนูญฯ ๖) ให้นำระบบอาสาสมัครของกระทรวงมาใช้เป็นประโยชน์ในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ๗) สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคม ๘) ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยบูรณาการทั้งระบบ ๙) ให้เสนอกฎหมายที่มีความสำคัญ แต่ไม่สามารถตราได้ในรัฐบาลปกติ ผลักดันให้เกิดผลบังคับใช้ในรัฐบาลนี้ ๑๐) การขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ให้ รง. สร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าว และผู้เกี่ยวข้อง ๑๑) ให้คุ้มครองดูแลลูกจ้างกรณีนายจ้างปิดโรงงาน เลิกจ้างลูกจ้าง ๑๒) นรม. มีกำหนดการเข้าร่วมประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือเมียง - ล้านช้าง ครั้งที่ ๒ ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศกัมพูชา ในวันที่ ๑๐ ม.ค. ๖๑ ขอให้ รง. เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ๓ สัญชาติ (ให้สรุปสาระสำคัญ ๑ แผ่น) เพื่อนำเสนอ นรม. ก่อนการประชุม 	ทุกหน่วยงาน
รมว.รง.	<p>การขับเคลื่อนต่อไป</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) ให้ประเมินผลการขับเคลื่อนงานในไตรมาสที่ผ่านมา (รอบ ๓ เดือน) ๒) ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องตามนโยบาย ๑๑+๔+๖ 	ทุกหน่วยงาน

ผู้สั่งการ	สรุปข้อสั่งการ	หน่วยที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๑) การเตรียมการเพื่อขยายเวลาการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๖๑ ให้ทำแผนปฏิบัติการอย่างละเอียด วางแผนกลยุทธ์ กระบวนการ ลดขั้นตอน ปรับการบริการหน่วยงานให้รวดเร็วขึ้น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการ นายจ้าง และแรงงานต่างด้าวทราบ เพื่อดำเนินการให้ทันภายในเวลาที่กำหนด</p> <p>๒.๒) ขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามข้อเสนอแนะของ TIP Report และ IUU fishing</p> <p>๒.๓) การพิจารณาปรับค่าแรง ต่อกฎวิธีที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนน้อยที่สุด แรงงานและผู้ประกอบการอยู่ได้ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ</p> <p>๒.๔) พัฒนาฝีมือแรงงานให้มีทักษะและขีดความสามารถในการแข่งขัน</p> <p>๓) ให้พิจารณาข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ๑๑ ข้อ หากเรื่องใดสามารถดำเนินการได้ ให้เร่งดำเนินการและชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๔) การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิประกันสังคมตามข้อสั่งการของ นรม. ให้มีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนของ สปส. อย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน การรับเรื่องร้องทุกข์-ส่งต่อให้ผู้ประกันตนได้รับความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>๕) เร่งรัดการดำเนินคดีผู้หลอกลวงคนงานไปทำงานต่างประเทศ เพื่อคุ้มครองผู้ไปทำงานต่างประเทศไม่ให้ถูกหลอกลวง</p> <p>๖) ให้พิจารณาจัดสถานที่รับเลี้ยงเด็ก (nursery) สำหรับบุตรของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในบริเวณ รง. เนื่องจากโรงเรียนใกล้ปิดเทอม เพื่อลดภาระการเลี้ยงดูบุตรของเจ้าหน้าที่</p> <p>๗) การขับเคลื่อนเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนา Big Data พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านแรงงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามหลักการ “จะปลูกพืชต้องเตรียมดิน จะกินต้องเตรียมอาหาร จะพัฒนางานต้องพัฒนาคน จะพัฒนาใครเขา ตัวเราต้องพัฒนา ก่อน”</p>	

บุษราคม

(นางบุษราคม อ่ำสกุล)

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑

สพช / สฟ

(นางสาวบุปผา เรืองสุด)

หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑